



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, ch7, hfocus, thestandard, thebangkokinsight, sondhitalk, pptv, newtv, thailandplus)

- นพ.ชงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผยงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นผลสำเร็จของการใช้สารสกัดจากกัญชา CBD ทางทางการแพทย์ เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคลมชักบางชนิดในเด็ก ดังนั้น สบยช. และรพ.ธัญญารักษ์ ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง จึงได้ทำแผนการศึกษาวิจัยใช้สารสกัด CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้น เพื่อลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เป็นอีกทางเลือกในการบำบัดรักษาผู้เสพยา ลดการกลับไปเสพยา ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากการวิจัยนี้ใช้ CBD ที่สามารถผลิตได้ในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN, sondhitalk, news1live)

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก คกก.สื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ระบุ ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของ สร. ที่นำข้อมูลและถอดบทเรียนจากประเทศที่ใช้กัญชาทั่วโลกเพื่อทำให้กัญชาลดปัญหายาบ้า

2. กฎหมายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, บางกอกทูเดย์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาไท, isranews, newtv, mcot, thailandplus)

- น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีข้อเสนอแนะการจัดทำกฎหมายกัญชาต่อรัฐสภาและกรม. คือ กรม.ควรมอบหมาย สร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสุขภาพตามประกาศต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล ควบคุมการผลิตและจำหน่ายหรือใช้กัญชา กัญชง ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งปริมาณที่ใช้ในอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนรัฐสภาควรพิจารณาให้มี พ.ร.บ.ที่รวบรวมมาตรการเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน รวมทั้ง กรม. ควรมอบหมาย สร., คค. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้กัญชา กัญชง

3. แจกเมล็ดกัญชาระหว่างหาเสียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, ch3plus)

- นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โปสต์อ้างว่าเห็นผู้สมัครฯ พรรคการเมืองหนึ่งเดินหาเสียงและแจกเมล็ดกัญชาบรรจุซอง 10 เมล็ด พันธุ์หางกระรอก ตั้งคำถามเมล็ดกัญชาที่แจกต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกใช้หรือไม่เรียกร้องให้ ปลัด สร. อธิบดี ที่รู้แต่ไม่สนใจ ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพแพทย์ ควรออกมาชี้แจงการกระทำดังกล่าวว่าผิดกฎหมายหรือไม่ หากต้องการภาพมากกว่านี้ให้ติดต่อตนได้ตลอดเวลา

4. อ่องกงเตรียมแบนกัญชา CBD

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- อ่องกงเตรียมประกาศให้กัญชา (สาร CBD) เป็นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเฮโรอีน โคเคน และยาบ้า พร้อมกำหนดโทษจำคุกหนัก มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.2566 คาดจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ที่ผสมสาร CBD เช่น เบียร์ กาแฟ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ




โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ค่าเสียหายโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, TNN, thailandplus, acnews, ch3plus, soudhitalk, newtv, isranews, thebangkokinsight) ทีวีช่อง NBT

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รก.รองปลัด สร. เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19 ว่า สร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเมื่อ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 11,900.5247 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ช่วงเดือน ต.ค.2564-มี.ย.2565 วงเงิน 11,516.2933 ล้านบาท และ 2.ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน งวดเดือน พ.ย.-ธ.ค.2564 วงเงิน 384.2314 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดสรรฯ พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.2565

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. พบคนไทยเครียดเพิ่มจากโควิด-น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, focus) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า ประเด็นที่มีผลต่อสภาพจิตใจคนไทยถึงขั้นเจ็บปวดรุนแรง เช่น กรณีข่าวการเสียชีวิตของดาราสาว แดงโม, ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ จ.หนองบัวลำภู โดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบแนวโน้มความเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลังผ่านพ้นจากโควิด 19 ต้องมาซ้ำเติมด้วยปัญหาน้ำท่วม เป็นตัวเร้าให้เกิดภาวะความเครียดมากขึ้น โดยพบมีการใช้ความรุนแรงทุกกลุ่มวัย แนะนำว่า เราจะต้องรู้ต้นเหตุความเครียดให้เร็วและจัดการกับต้นเหตุนั้น ถ้ายังจัดการไม่ได้ให้ใช้วิธีถอยตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อน และผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมอื่น ๆ หรือหาตัวช่วย เช่น การปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p> <p>3. เฝ้าระวังสายพันธุ์ XBB สนามบิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์ - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ยกระดับเฝ้าระวังที่สนามบินเพื่อตรวจผู้โดยสารมีอาการจากระบบทางเดินหายใจที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ ฮองกง รวมถึงประเทศที่มีรายงานการระบาดของสายพันธุ์ XBB พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้วินัยความร่วมมือของกฏอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการรับมือและเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ จากข้อมูลต่างประเทศยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น</p> <p>4. งานบุญกฐิน กลุ่ม 608 เสี่ยงโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ChiangmaiNews) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเพณีทอดกฐิน มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่นิยมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ดังนั้น กลุ่มนี้ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ รวมทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด เพราะอาจเสี่ยงโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ ขอให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ด้วยการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า สังเกตอาการตนเอง นอกจากนี้ ควรระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทาง</p> <p>5. ปรับชุดตรวจจำแนกสายพันธุ์โควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.ปรับชุดตรวจจำแนกสายพันธุ์โควิด ครอบคลุมสายพันธุ์อุบัติใหม่ BQ.1 BQ 1.1 BF.7 และ XBB คาด 2 สัปดาห์เสร็จ</p> <p>6. WHO ยัน "โควิด-19" ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพทั่วโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ch3 กรมประชาสัมพันธ์ การเงินการธนาคารออนไลน์) - องค์การอนามัยโลกระบุว่า โควิด-19 ยังคงถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก หลังจากการประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ดำรงสถานะดังกล่าวมานานเกือบ 3 ปี ซึ่งช่วยให้เกิดการวิจัยและจัดวางมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรค โดยคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า แม้การแพร่ระบาดใหญ่ได้ยุติลงแล้วในบางส่วนของโลก แต่โควิด-19 ยังคงเป็นสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบในทางลบและมีความร้ายแรงต่อสุขภาพของประชากรโลก ประเทศต่างๆ ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและผลักดันให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สุดเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้จำนวนผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์จากโควิด-19 จะลดลงจนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ แต่ก็ยังสูงเมื่อเทียบกับไวรัสอื่นๆ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ถ่านโอิน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews - นายศิวัช พูนินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มเติมปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามแผนการกระจายอำนาจ พร้อมชี้แจงการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจให้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในด้านต่างๆ ของอ.สูงเม่น จำนวน 9 แห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ - นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และนพ.ภาคีทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 248 แห่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook - เพจหมอนอนามัยชี้เมาท์ แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Burin Ruttanakul ซึ่งโพสต์ข้อความว่า “จนท.สสจ.ชุมพรบางท่าน โปรดรับรู้ด้วยว่า การติดต่อราชการ รพ.สต.บางหมาก ต้องผ่าน อบจ.ชุมพรก่อน กรุณาอย่าโทรมาเหมือนแต่ก่อน เราไม่ใช่ลูกน้องท่านแล้ว...”</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วันพยาบาลแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.นำคณะบุคลากรแพทย์ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ พร้อมเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิดรอบพิเศษ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดเตรียมวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ และโมเดอร์นาไว้บริการ</p>	
<p>องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของรพ.เบญจลักษณ์ฯ จ.ศรีสะเกษ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, acnews, thailandplus, ch3, ch7, thaigov)</p> <p>- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของ รพ.เบญจลักษณ์ฯ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ บริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital</p>	
<p>แก้ไขปัญหาวารุณและยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวถึง มาตรการระยะเร่งด่วน ที่กรม. เห็นชอบมาตรการและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวารุณและยาเสพติด ว่า ทางตำรวจได้เน้นการกวาดล้างปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย ขณะนี้มีการระดมกวาดล้างในรอบ 3 เดือน จะมีเรื่องวารุณผิดกฎหมายต่าง ๆ ส่วนเรื่องยาเสพติดจะเน้นผู้เสพ โดยผู้ที่สมัครใจบำบัดตำรวจจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับฝ่ายงานอื่นทั้งสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ในการนำไปบำบัดรักษา ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการขยายผลจากผู้เสพไปจนถึงผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ และผู้ค้ารายใหญ่ต่อไป</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีมติเร่งขับเคลื่อนแผนเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษา เพื่อแก้ไขปัญหายาตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายและรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และคณะทำงานในระดับจังหวัด เพื่อให้การทำงานเกิดผลโดยเร็วที่สุด</p>	
<p>อาการเหี่ยวของบัวลำภู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน สยามรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ newtv.ch7)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู สรุปว่าผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาใน รพ. 6 ราย เป็นผู้ใหญ่ 3 ราย เด็ก 3 ราย โดยเด็ก 3 ราย รู้สึกตัวดี เดินได้ กำลังฝึกกายภาพบำบัด ต้องดูแลทั้งกายและใจต่อไป ส่วนผู้ใหญ่อีก 3 ราย หายใจเองได้ 2 ราย รายแรกที่บาดเจ็บช่องท้อง ลำไส้ และขาหัก รายที่ 2 ที่บาดเจ็บศีรษะ เหลือทำกายภาพ และรายที่ 3 บาดเจ็บกระดูกต้นคอ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่แยลง รออาการคงที่ค่อยทำกายภาพบำบัดต่อไป</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการจัดกลุ่มเพื่อให้การดูแลทางด้านจิตใจ กลุ่มแรกคือผู้บาดเจ็บโดยตรง ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และญาติผู้สูญเสียล่าสุดเพิ่มเป็น 345 ราย ขณะนี้ได้ติดตามดูแลต่อเนื่อง กลุ่มที่ 2 ผู้รับรู้เหตุการณ์ ใกล้ชิดในพื้นที่ นักเรียนในโรงเรียนที่ผู้ก่อเหตุมีการหลบหนี ได้ยินเสียงดังต่างๆ 2 แห่ง รวม 5,636 ราย ทีม MCATT ทายอเยี่ยมบ้าน และบางส่วนจะใช้ชุมชนและ อสม. ที่ได้รับการอบรมแล้วเข้าไปช่วยดูแล ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ สถานที่เกิดเหตุ เป็นจุดที่มีความอ่อนไหว อาจต้องใช้พิธีกรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การทำบุญครบรอบ 50 วัน 100 วัน และครบรอบเหตุการณ์ การทำจิตอาสา ให้เวลาทุกคนปรับตัว ขณะนี้ผู้นำชุมชนอยู่ระหว่างการหารือกับคนในชุมชน เพื่อจัดพื้นที่ชั่วคราวในการดูแลเด็ก</p> <p>สำหรับมารดาผู้ก่อเหตุซึ่งมีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอาการหวาดกลัว ฝันร้าย ขณะนี้อาการดีขึ้น และมีความต้องการขอโทษผู้สูญเสียและชุมชน แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีบรรยากาศของความเศร้าโศกปนโกรธแค้นจึงไม่ได้มีการเข้าไปพบเพื่อขมาโดยตรง แต่เมื่อมีการขมาผ่านคลิปสภาพจิตใจดีขึ้น ขณะที่การประเมินสังคมพบว่าความโกรธแค้นลดลงบ้างแล้ว</p>	
<p>กิจกรรมระดมทุนช่วยโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, hfocus, ch7, ch3plus, amarintv, news1live, mcot, thejournalistclub, thereporters, pptv, topnews, voicetv, workpointtoday, newtv, INN,)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อเปิดรับบริจาคเงินแก่รพ.นครพนม ของนายภคิน คำวิลัยศักดิ์ ว่าไม่ยากให้ทุกคนมองโลกแง่ร้าย การบริจาคเป็นเรื่องของความศรัทธาของบุคคล คล้ายกับการจัดทอดกฐิน ผ้าป่า ซึ่งสธ. ไม่เคยร้องขอรับบริจาค หากใครต้องการช่วยเหลือก็พร้อมรับน้ำใจ ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้กับรพ. ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ ตามรายละเอียดที่มีการยื่นเสนอมาของแต่ละรพ. ส่วนเรื่องการจัดทีมบุคลากรไปช่วยดูแลเป็นเรื่องปกติในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ ,มติชน เนชั่นออนไลน์</p> <p>-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน นักร้องนำวง บอดี้สแลม เตรียมทำการกุศลอีกครั้ง ครั้งนี้จะวิ่งในรายการ Betong 21 Half Marathon จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเบตง</p>	
<p>ติดตามการแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานของแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ยื่นหนังสือร้องเรียนแก่คณะกมธ.แรงงานสภาผู้แทนราษฎร ขอความเป็นธรรมชั่วโมงการทำงานของแพทย์ ว่า ทางสธ. เข้าใจประเด็นภาระงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการ โดยจะมีการจัดทำแผนกรอบภาระงานของบุคลากรและอัตรากำลังอย่างเหมาะสมให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สธ.พร้อมหารือกับคณะกมธ.แรงงานในประเด็นดังกล่าว</p>	
<p>เตรียมรับการประเมินฯ ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศรอบ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ รอบที่ 2 ด้วยเครื่องมือประเมินฉบับที่ 3 ที่องค์การอนามัยโลกใช้ประกอบการรับมือโควิด 19 มาปรับปรุงเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในการประเมินสมรรถนะการเตรียมความพร้อมของประเทศต่าง ๆ ในการป้องกัน ตรวจสอบและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา</p>	
<p>แผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, acnews, thailandplus, thaigov, thansettakij)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. เผยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน สถานบริการตามแนวรอยเลื่อน 164 แห่งไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ กำชับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งสำรวจโครงสร้างอาคาร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วให้การดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรง</p> <p>ภาคเหนือระทึก-แผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายณนทวัฒน์ วรรณาน นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเหตุแผ่นดินไหว พบร.ร.แม่คือวิทยา มีรอยร้าวในอาคารชั้นเรียน 1 จุด มีรอยร้าวใหม่บนฝ้าเพดาน 2 จุด นอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีรอยร้าวอีก 2 หลัง</p> <p>-ด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 20 ต.ค. เวลา 04.36 น.เกิด จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึก สั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน</p>	
<p>"ยูดีเอดส์"ในปี 2573</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการประชุม Asia-Pacific Youth Forum : Putting Young Key Populations first to end AIDS by 2030 เพื่อรับฟังเสียงสะท้อน ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานด้านยูดีเอดส์จากผู้แทนเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573</p>	
<p>กรมสุขภาพจิตไม่หนุนใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการ)</p> <p>-จากกรณีที นายอนุนิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. สั่งการให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต เร่งทำความเข้าใจสังคมเรื่องไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา หลังมีกรณีการทำร้ายร่างกาย นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นั้น พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาใดๆ คำว่าสะใจ ไม่ได้แก้ปัญหา แต่เป็นการคลายความโกรธ แต่อาจเร้าความโกรธระลอกใหม่ ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เป็นการแก้ปัญหาอารมณ์ด้านลบบางอย่างเพื่อสร้างอารมณ์ด้านลบใหม่ ๆ ขึ้นมาและสร้างปัญหาอื่น ๆ ขึ้นมาด้วย ถ้าเราจะแก้ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้แก้ที่ความรุนแรง แต่แก้ที่สติปัญญามากกว่า ถ้าเรามีสติก็ควรจะทำวามอดคิดลักษณะนั้นด้วยคงไม่ได้ทำได้ทุกคนหรือทุกสถานการณ์ แต่ถ้าทำได้สังคมจะน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้สติให้มากก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ผลกระทบด้านลบจะน้อยลง เกิดผลด้านบวกมากขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมการแพทย์และดูแลกลุ่มเสี่ยงรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยนิวส์)</p> <p>-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมการแพทย์เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารร้อน ดื่มน้ำอุ่นและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	
<p>เตรียมผลักดันค่าตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เข้าระบบ สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporter</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ทางสถาบันฯ พยายามผลักดันให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้มีความเสี่ยงเข้าถึงการตรวจได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าจะสามารถบรรจุค่าตรวจวินิจฉัยในสิทธิการรักษาพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2565</p>	
<p>น้ำมันหาลจักร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>-ยาน้ำมันหาลจักร เป็นยารักษาภายนอกมีสรรพคุณ 5 ประการ คือ 1.ชุบสำลียอนทู่หรือหยอดทู่แก้อาการอักเสบ แก้ลมอื้อในช่องหู 2. แก้ผิวหนังเปื่อยคัน 3. รักษาโรคผิวหนัง 4. ทาถอนแผลก้เมื่อยชบ 5. ใช้สูดดมแก้ลมวิงเวียนและผ่อนคลายความเครียด 6. ใส่บาดแผลที่มีอาการปวด อันเกิดจากเสี้ยนตำ หนามตำ หรือถูกแทงพันจากอาวุธ ทั้งนี้ ยาน้ำมันหาลจักรมีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบเพื่อการใช้ใน รพ.รัฐอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใช้สำหรับรักษาแผลเรื้อรัง แผลกดทับ ซึ่งปัจจุบันพบมากในผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ทาง อภ.ควรเร่งพัฒนาสูตรตำรับไว้ใช้รักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้น ระหว่างนี้แพทย์แผนไทยและชาวบ้านทั่วไปควรผลิตขึ้นใช้เองเป็นยาประจำครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน</p>	
<p>โรคไข้ดิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.เดชา แซ่หลี ผอ.รพ.เทพา กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้ดินหรือโรคเมลิออยด์โตซิส ในพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.เทพา จ.สงขลา 7 ราย เสียชีวิตถึง 5 ราย มากที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง ว่า อ.เทพา พบผู้ป่วยโรคไข้ดินในพื้นที่อยู่เป็นระยะ ๆ ปีละ 1-2 ราย แต่ไม่เคยพบการเสียชีวิตมาก่อน ปีนี้เป็นปีแรกที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิต เฉพาะช่วงเม.ย.-2 ต.ค.65 พบผู้ป่วยแล้ว 7 ราย เสียชีวิต 5 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิต 4 ราย มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน และเกษตรกรที่มีโรคประจำตัว เครื่องครดมาตรการ 5 สวม ทุกครั้งที่ลงพื้นที่</p>	
<p>เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, mcoot, thaiquote, pptv, nation, thebangkokinsight, TNN, thejournalistclub)</p> <p>-นายเอกวิทย์ อัมระपाल โฆษก กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ในรพ.สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. รพ.กลาง 2. รพ.ตากสิน 3.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 4.รพ.ราชพิพัฒน์ และ 5.รพ.สิรินธร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ ปชช. กลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ป้องกันการเกิดอาการของผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และติดตามสุขภาพในระยะยาว</p>	
<p>หมูย่างปลาร้ากับเชื้อก่อโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร</p> <p>-หมูย่างปลาร้าหรือหมูปลาร้า อาจต้องระวังอันตรายจากเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อซาลโมเนลลา เพราะแม้จะผ่านการให้ความร้อนจนสุกแล้ว แต่หากพ่อค้าแม่ค้าไม่รักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลให้ดีเพียงพอ อาจทำให้เชื้อปนเปื้อนในหมูย่างได้ จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มี ทั้งนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้าน ในตลาดเขตกรุงเทพฯ ผลปรากฏว่าหมูย่างปลาร้าทุกตัวอย่าง ไม่พบเชื้อซาลโมเนลลาปนเปื้อน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แจงกรณีการแชร์ข้อมูลใช้คางคกภูบริเวณที่ตะขากัดจะช่วยดูดพิษออกได้ เป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการนำคางคกมารักษาโดยการภูบริเวณแผลมีความเสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังติดเชื้อได้มากขึ้น</p>	
<p>อย่าหลงเชื่อ “น้ำสกัดเย็น” อ้างสรรพคุณเป็นยารักษาสารพัดโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ มติชน</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตือนหลัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
พบมีการหลอกขาย “น้ำสกัดเย็น” พร้อมอ้างสรรพคุณเป็นยารักษาสารพัดโรค หวังอาจใส่สารสเตียรอยด์ในน้ำ	
<p>ผวาโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด nationtv.)</p> <p>-ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศให้บ้านห้วยมาลัย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังพบว่าสุนัขที่ไล่กัดเด็กและชาวบ้านกว่า10 คน ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนแล้วและยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>อินโดฯแบนยาน้ำเชื่อมเด็กดับพุ่งร้อยคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด มติชน แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ pptvhd36 จส.100)</p> <p>-รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศห้ามจำหน่ายและห้ามออกไปสังขยาน้ำเชื่อม รวมถึงยาน้ำทุกชนิด หลังจากจำนวนเด็กที่เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน ที่อาจเชื่อมโยงกับยาน้ำแก้ไข้หวัดหรือแก้ไอเพิ่มเป็นเกือบ 100 รายนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พร้อมสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพื่อระงับความสูญเสียในอนาคต พร้อมเรียกร้องให้ร้านขายยาหยุดจำหน่ายยาน้ำที่ไม่มีใบสั่งแพทย์เช่นกันจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(nationtv.pptvhd36 thaiPBS)</p> <p>-นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ตรวจสอบแล้ว ยาแก้หวัดอินเดียนที่ตรวจพบสารปนเปื้อนวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ซึ่งเชื่อมโยงกับภาวะ "ไตวายเฉียบพลัน" จนทำให้เด็กชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตเกือบร้อยคน ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ต</p>	